

# ตีกลับยุทธศาสตร์อ้อย-น้ำตาล

## เห็นชัดไม่ครอบคลุม แนะสอน.หารือ 3 ฝ่ายเคาะราคา

คสช.ตีกลับร่างยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย 10 ปี ให้สอน.ไปหารือโรงงานน้ำตาลและชาวไร่เคาะราคาน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศ หรือต้องปล่อยลอยตัวให้จบ ก่อนเสนออนุมัติ หลังเห็นชอบเบื้องต้นไฟเขียวการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็น 16 ล้านไร่ ได้น้ำตาลเพิ่มอีกตัว ขณะที่โรงงานน้ำตาลขานรับ จี้เปิดเวทีหารือราคาน้ำตาลโดยเร็ว

นายสมศักดิ์ สุวดีทะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังจากที่สอน.ได้นำร่างยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทราย ระยะเวลา 10 ปี (2558-2567) เสนอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรรายพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเบื้องต้นเห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว

โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่เพาะปลูกอ้อยที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2567 จะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยจากพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสม 6 ล้านไร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจากปัจจุบัน 10 ล้านไร่ เป็น 16.07 ล้านไร่ จะทำให้ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก 103.68 ล้านตันต่อปี เป็น 182.04 ล้านตันต่อปี ผลผลิตน้ำตาลทรายจะเพิ่มจาก 11.29 ล้านตันต่อปี เป็น 20.36 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้กำลังการผลิตดังกล่าวจะทำให้ได้กากน้ำตาลเป็น 8.55 ล้านตัน จากปัจจุบัน 4.27 ล้านตัน นำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตสุรา ผงชูรส และอื่นๆ ประมาณ 1 ล้านตัน เหลือกากน้ำตาล 7.55 ล้านตัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลได้ 5.38 ล้านลิตรต่อวัน

ส่วนกำลังการผลิตน้ำตาลทรายในปี 2567 จะเพิ่มเป็น 20.36 ล้านตัน จะครอบคลุมความต้องการน้ำตาลทรายของไทย ทั้งการบริโภคภายในประเทศ 3.56 ล้านตัน เพิ่มจากปัจจุบันที่มีความต้องการ 2.5 ล้านตัน และใช้ในการส่งออกอีก 16.8 ล้านตัน เพิ่มจากปัจจุบันที่ส่งออก 8.8 ล้านตัน รวมแล้วทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาท จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 2 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ทางคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมในส่วนของการเปิดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี โดยเฉพาะกรณีของราคาน้ำตาลทรายทั้งในและต่างประเทศควรจะอยู่ในอัตราใดหรือมีความจำเป็นต้องเปิดให้ต้องปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลทรายหรือไม่ โดยจะต้องให้ได้ข้อมูลจากการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อย เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ส่วนจะมีการนัดหารือกับทางโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยเมื่อใดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานของทั้ง 3 ฝ่ายอยู่ ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดวันและเวลาได้เมื่อใด

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า สำหรับร่างยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทราย

ระยะ 10 ปีที่ออกมาเบื้องต้นในการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยนั้น คงไม่เป็นปัญหาสำคัญ เพราะขณะนี้เองชาวไร่อ้อยก็มีการขยายพื้นที่ปลูกไปแล้วกว่า 1 แสนไร่ ทั้งที่ยังไม่มีการประกาศโซนนิ่งเพาะปลูกออกมา แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่า เมื่อมีการเปิดเออีซีแล้ว ราคาน้ำตาลในประเทศ และราคาที่สูงออกไปจะเป็นอย่างไร เพราะราคาน้ำตาลทรายในประเทศมีราคาถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก หากไม่มีการปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ปัญหาที่ตามมาก็คงเกิดการลักลอบนำน้ำตาลโควตา ก.ที่ใช้บริโภคในประเทศออกไปจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาลทรายบริโภคภายในประเทศไทย

แต่หากมีการปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาล ก็จะส่งผลให้โรงงานที่ใช้ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบผลิตสินค้าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น และจะหันไปนำเข้าแทน ดังนั้นการจะกำหนดราคาน้ำตาลทรายควรจะอยู่ในระดับใดนั้น ควรจะหารือกับทุกฝ่ายให้มีความรอบคอบ และควรดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายที่จะได้ข้อยุติโดยเร็ว

ส่วนฤดูหีบอ้อยที่จะมาถึงในอีก 2 เดือนข้างหน้านี้ ประเมินว่าผลผลิตอ้อยจะต่ำกว่าฤดูที่ผ่านมา ซึ่งจะมีปริมาณอ้อยสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านตันอ้อย จากฤดูก่อนสูงถึง 103.66 ล้านตัน ทั้งนี้เป็นผลจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยประสบปัญหาภัยแล้งเกือบจะทุกพื้นที่ ขณะที่ปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ คาดว่าจะอยู่ประมาณ 103-104 ล้านกระสอบหากค่าความหวานอยู่ในระดับ 12.5 ซี.ซี.เอส.